

เดลินิวส์ Daily News Circulation: 810,000	Section: เสาร์สปอร์ต/- วันที่: เสาร์ 15 ธันวาคม 2561 ปีที่: - ฉบับที่: 25265 Col.Inch: 50.12 Ad Value: 110,264 หัวข้อข่าว: Happy Teacher ครูปฐมวัยเปลี่ยนโลก	หน้า: 24(กลาง) PRValue(x3): 330,792 คลิป: สีสี่
--	---	--

ปัญหาของศูนย์เด็กเล็กตามชุมชนต่าง ๆ ไม่ใช่แค่ความต้องการด้านวัสดุสิ่งของ หรือเงินสนับสนุน แต่เป็นเรื่องคุณครูที่ขาดทักษะและความรู้ด้านการศึกษาปฐมวัย คุณครูที่สอนอยู่ไม่ได้จบวิชาชีพครู จึงจำเป็นต้องหาวิธีในการสอนด้วยตัวเอง เน้นอ่านเขียนด้านวิชาการเป็นหลัก ทำให้ขาดการเสริมสร้างกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเด็กปฐมวัย

จึงเป็นที่มาของ **โครงการ Happy Teacher** ในชุมชนคลองเตย และชุมชนดินแดง โดยทีมอาสาสมัครที่เอ็มบี ศูนย์พัฒนารณ ธีโรดม หนึ่งในทีมอาสาสมัครที่เอ็มบี กล่าวว่า โครงการนี้จะให้ความรู้เรื่องการจัดการกิจกรรมเสริมการเรียนรู้เพื่อทักษะด้านต่าง ๆ ให้แก่เด็กปฐมวัย การ



Happy Teacher ครูปฐมวัยเปลี่ยนโลก

วางแผนการสอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่เหมาะสมกับเด็กในศูนย์เด็กเล็กแก่คุณครู โดยได้รับความร่วมมือจากอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มาช่วยให้คำแนะนำแก่คุณครูในศูนย์เด็กเล็กฯ ทั้งสองแห่ง เพื่อเป็นศูนย์ต้นแบบในการพัฒนาศูนย์อื่นต่อไป

หลังจากคุณครูในศูนย์เด็กเล็กฯ ได้รับคำแนะนำและทดลองสอนเด็ก ๆ แล้วได้ผลตอบรับที่ดี เด็ก ๆ มีความสนใจต่อการเรียนมากขึ้น คุณครูสามารถควบคุมเด็กในชั้นเรียนได้ แม้ว่าจะมีเด็กจำนวนมากถึง 30-40 คนต่อคุณครู 1 คน นอกจากนี้ยังได้คำนึงถึงการดูแลเรื่องจิตใจของคุณครู ว่าทำอย่างไรให้คุณครูมาโรงเรียนสอนเด็กด้วยความสุข จึงให้คำแนะนำเรื่อง



การบริหารจัดการชีวิตของคุณครู ให้รู้สึกว่ามีสิ่งที่ทำอยู่มีคุณค่ามาก สามารถช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อเด็กหลายชีวิต ทำให้คุณครูได้รู้สึกภูมิใจและรู้จักคุณค่าของตนเอง

คุณครูโร คงเอี้ยง ครูใหญ่ของศูนย์เด็กเล็กพัฒนาใหม่ เขตคลองเตย กล่าวว่า สาเหตุที่คุณครูไม่รู้วิธีการบริหารจัดการเด็กในชั้นเรียน เนื่องจากไม่ได้จบวุฒิด้านการศึกษา ส่วนครูที่จบตรงสายส่วนใหญ่จะเลือกไปสอนโรงเรียนเอกชน ทำให้ต้องรับครูที่จบจากสายอื่น ที่มีใจรักในอาชีพครูจริง แต่หลังจากได้รับคำแนะนำเรื่องการเขียนแผนการสอน การทำสื่อการสอนและจัดกิจกรรมการสอนด้วยงานศิลปะ ทำให้เด็กสนใจการเรียนมากขึ้น นั่งทำงานได้อย่างมีสมาธิ

ทำให้คุณครูสามารถบริหารจัดการเด็กได้ดียิ่งขึ้น

อาจารย์วิวรรณ สารกิจปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

และอุปนายกสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า วิธีการสร้างความสุขให้ครูปฐมวัย สามารถทำได้โดยคนในชุมชนต้องยกย่องให้เกียรติคุณครู ให้ครูรู้สึกว่ามีคุณค่า เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของศูนย์เด็กเล็กฯ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ และความสุขใจในอาชีพนี้ได้ และควรแนะนำคุณครูให้รู้จักประยุกต์ใช้สิ่งรอบตัวเป็นสื่อการเรียนการสอนได้ อย่ายึดติดตามแผนตายตัว เพราะเด็กปฐมวัยยังไม่จำเป็นต้องสอนเรื่องการอ่าน เขียน แต่เน้นเรื่องการพัฒนาด้านอารมณ์ สังคม และการสอนให้เขาคิดเป็น สิ่งสำคัญคือ ฝึกการตั้งคำถามให้เด็กได้รู้จักคิดและค้นหาคำตอบด้วยตัวเอง ซึ่งจะช่วยให้เด็กมีความคิด และรู้จักการวิเคราะห์สิ่งเคราะห์ที่ได้ดีขึ้น



ผศ.ดร.ชวันดา ขวานิช สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กล่าวว่า คุณครูในศูนย์เด็กเล็กฯ ได้รับการอบรมเชิงวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐก็จริง แต่ไม่ได้รับการอบรมในเชิงปฏิบัติการ จึงทำให้คุณครูไม่รู้ถึงวิธีการนำไปสอนเด็ก ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะศูนย์เด็กเล็กฯในชุมชนทั่วกรุงเทพฯ มีจำนวนกว่า 300 แห่ง และทั่วประเทศไทย มีจำนวนกว่า 19,000 แห่ง ที่ประสบปัญหาเดียวกันทั้งหมด แต่ไม่มีใครมองเห็นถึงปัญหานี้.

teenzone@dailynews.co.th